

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Số: 42 /CĐTCTBĐ-TĐTT

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác  
Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Năm 2019 là năm diễn ra kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; cũng trong năm nay, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) có hiệu lực thi hành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019 như sau:

## I. YÊU CẦU CHUNG

1. Công tác Tuyên giáo công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Tổng công ty, của đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp và hướng về cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động

2. Các hoạt động của công tác Tuyên giáo công đoàn phải thiết thực, hiệu quả, đi vào thực chất, phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Chú trọng phản hồi hai chiều, chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người lao động (NLĐ) trong Tổng công ty.

3. Chú trọng đến tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho NLĐ, đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và NLĐ; động viên NLĐ ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng công ty, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty, đơn vị.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung tuyên truyền và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho NLĐ trong toàn Tổng công ty; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; tiếp tục tuyên truyền bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; Luật Bưu chính, mã Bưu chính quốc gia...; Những cơ hội và thách thức của tổ chức công đoàn khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) có hiệu lực thi hành; Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tiếp tục xây

dụng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" và Kết luận số 79/KL-TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết trên.

2. Tuyên truyền, vận động NLD, đoàn viên công đoàn đồng hành cùng các cấp Công đoàn triển khai các nhiệm vụ cơ bản của năm 2019, đó là: Triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ Tư đến đời sống, việc làm của người lao động; tổ chức thiết thực các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhất là đối với công đoàn cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ công đoàn.

3. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty, của đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong NLD, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các chỉ tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 được xác định cụ thể tại Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-BĐVN-CĐTCTBĐ ngày 02/01/2019 giữa Chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty và Giao ước thi đua giữa Chuyên môn và Công đoàn các đơn vị trong Cụm Công đoàn.

Vận động đoàn viên công đoàn, NLD tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua "*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*", "*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*", "*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*" do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Tổng công ty, đơn vị phát động; Tổ chức Hội thảo, Hội thi về ngành nghề gắn với tình hình thực tế các đơn vị, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

4. Truyền thông đến NLD, đoàn viên Công đoàn nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký ngày 26/12/2017 về việc thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam"; Tuyên truyền thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty; các chế độ, chính sách cho người lao động năm 2019 áp dụng đối với CBCNV-LĐ thuộc Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (gửi kèm theo Hướng dẫn số 04/HD-CĐTCTBĐ ngày 12/01/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty); quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các hoạt động, chương trình chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn, nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng, phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh. Vận động NLD, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

5. Quán triệt và thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo và cấp ủy các cấp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 527-QĐ/ĐUTCT ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; tuyên truyền “Văn hóa Doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam” để mỗi NLĐ của Tổng công ty đều thấm nhuần, thực hiện thường xuyên, tạo ra sự chuyển đổi tích cực từ nhận thức đến hành vi, góp phần thúc đẩy nhiệt huyết công việc; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa Bưu điện Việt Nam tới khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu Bưu điện Việt Nam ngày càng vững mạnh. Kịp thời nêu gương, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu qua đó tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền trên toàn mạng lưới.

6. Tuyên truyền các hoạt động "*Tháng Công nhân*", "*Tháng An toàn vệ sinh lao động*" năm 2019 gắn với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên"; "Tôn vinh người lao động tiêu biểu năm 2018" và "Tôn vinh Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2018" bằng nhiều hình thức sáng tạo, thu hút đông đảo NLĐ, đoàn viên công đoàn.

7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 "*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". Đăng ký nội dung và giải pháp thực hiện đối với từng đối tượng đoàn viên công đoàn sao cho phù hợp, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp. Lồng ghép việc tuyên truyền, thực hiện những nội dung trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của Ngành, đơn vị, các hoạt động sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, các buổi tọa đàm, giao lưu văn hoá, thể thao... trong NLĐ, đoàn viên công đoàn để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

8. Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Văn hóa - Thể thao”; công tác bình đẳng giới; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0); các nội dung và kỹ năng hoạt động tuyên giáo, kỹ năng viết tin, bài, các kỹ năng mềm khác cho cán bộ công đoàn, đội ngũ cộng tác viên trong các cấp công đoàn; xây dựng và duy trì thường xuyên các Câu lạc bộ, các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

9. Tiếp tục triển khai, lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam năm 2019; phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

10. Làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của Bưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc trên các phương tiện thông tin trong và ngoài Ngành. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của Bưu điện Việt Nam để lan tỏa trong toàn xã hội. Đổi mới và lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc cập nhật, phổ biến thông tin đến NLĐ, đoàn viên công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, mạng xã hội Facebook, Viber...

11. Vận động đoàn viên, NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương trong doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “*Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020*”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn nhiệt tình tham gia cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Văn hóa doanh nghiệp BĐVN chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

12. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội để có thêm thông tin, đánh giá đúng hơn tư tưởng trong NLĐ, đoàn viên công đoàn, kịp thời xử lý, đấu tranh khi có vấn đề mới phát sinh. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động, thực hiện nghiêm túc đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

### III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Công đoàn Tổng công ty yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019 để cụ thể hoá nội dung cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Hình thức, phương pháp tổ chức triển khai cần linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Tổng công ty.

Kết quả triển khai, báo cáo về Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trước ngày 05/12/2019 (qua Ban Thi đua-Tuyên truyền: Email: [congdoan@vnpost.vn](mailto:congdoan@vnpost.vn) - ĐT: 024.37951744, 0913038088) để tập hợp báo cáo Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Công đoàn TTTTVN (b/c);
- Các đ/c Ủy viên BTV CĐTCT;
- Các Ban, VP, UBKT CĐTCT;
- Lưu VT, TĐTT.

AIS: HSHB.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Minh Quang